





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

16 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>นโยบายบัตรประชาชนใบเดียว สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ เรื่องจริงผ่านเลนส์ กรมประชาสัมพันธ์ thecoverage hfocus acnews optnews thailandplus ChiangMaineWS) -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. มั่นใจ จ.แพร์ พร้อม Kick Off “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” ในวันที่ 8 ม.ค.67 นี้ เผยความคืบหน้าเกินร้อยละ 50 หน่วยบริการเข้าร่วมแล้ว 88 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองระบบปิดช่องว่างการจัดบริการ ย้ำยึดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ควบคุมแรงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยืนยันตัวตนในระบบสุขภาพดิจิทัล พร้อมนำร่องเพิ่มอีก 8 จังหวัด เดือน มี.ค.67</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ซ่อมแผน Skydoctor สื่อแนะนำ : เพจ (thaitodaynews) -รมช.สธ. พร้อมด้วย รมช.คค. เป็นประธานการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศด้วยสถานการณ์เสมือนจริง สมมติอุบัติเหตุรถชนมีผู้บาดเจ็บหลายรายและร้องขอการนำส่งทางเฮลิคอปเตอร์จากจุดเกิดเหตุไปยัง รพ. ตามนโยบายยกระดับ 30 บาทพลัส ที่มุ่งให้ประชาชนได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีมาตรฐาน</p>	
<p>ความคืบหน้ากรณีรพ.เอกชนปฏิเสธการรักษา สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, บ้านเมือง ,แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, thebetter, thailandplus, acnews, thaiPBS, linetoday, voicetv) -น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดาโฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง เผยจากกรณีข่าวรพ.เอกชนปฏิเสธการรักษาหนักท่องเที่ยวชาวได้วันที่ประสบอุบัติเหตุรถชน รมว.สธ. รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทีมสอบสวนของ สพฉ. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสอบถามผู้เกี่ยวข้องแล้วต้องรอสรุปสุดท้ายผลออกมาเป็นอย่างไร หากพบว่า รพ.เอกชนกระทำผิดกฎหมายและผิดจริยธรรมจะต้องถูกลงโทษโดยไม่มีข้อยกเลิวงเว้น ส่วนจะหนักเบาอย่างไรให้เข้าไปตามข้อเท็จจริง</p>	
<p>คำตอบแทน' บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (hfocus) -เปิดรายละเอียด “คำตอบแทน” บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข “หมอ-ทันตแพทย์-เภสัชกร-พยาบาลวิชาชีพ-สหสาขาวิชาชีพ” รวมทุกประเภทการจ้างงาน กับระเบียบกฎหมาย แหล่งที่มาเงิน วิธีคำนวณ ไม่รวมเงินประจำตำแหน่ง ข้อมูลจาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p>ปรับหลักเกณฑ์การย้าย "แพทย์ใช้ทุน สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ) -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.ส่งหนังสือถึงทุกจังหวัด ปรับหลักเกณฑ์การย้ายและการปฏิบัติราชการของแพทย์ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ย้ำปี 1 ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะตามสถานที่ที่กำหนด ปีที่ 2-3 ใช้ทุน รพ.ชุมชน หากจำเป็นกรณีพิเศษ ผู้ตรวจฯ พิจารณาย้ายในเขตได้ หากข้ามเขตต้องผ่าน กกก.ที่ปลัด สธ.แต่งตั้ง สำหรับการขอย้ายเข้าโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ให้เป็นไปตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p>	
<p>ข้อมูลจ้างงาน'คนพิการ' ใน 'สสจ.-รพศ./รพท.-รพช' สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (thecoverage) -สพ.สธ. ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผู้ตรวจราชการ สธ. เขต 1-12 ให้แจ้ง 'สสจ.-รพศ./รพท.-รพช.' ส่งข้อมูล 'การจ้างงาน-ส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ' ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 2566 ตามที่ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กำหนดให้หน่วยงานรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป รับคนพิการที่สามารถทำงานได้เข้าทำงานตามมาตรา 33 หรือให้การส่งเสริมการมีงานทำตามมาตรา 35</p>	
<p>อัปเดตโควิด 19 สื่อแนะนำ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน ,แนวหน้า) ,เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวอิศรา pptvhd36, thaitabloid, thereporter, thailandplus, sondhitalk, springnews ,thaiPBS ,one31, ch7, js100 linetoday ,khaojia, nationtv, tnnthailand, news1live, สวพ91, brighttv, hfocus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รก.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผย สถานการณ์การเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 และสายพันธุ์ที่เฝ้าติดตามในประเทศไทย พบสายพันธุ์ XBB.1.9.2* มีสัดส่วนมากที่สุด ส่วนกรณีมีการแชร์และส่งต่อข้อมูลในโซเชียลมีเดียเรื่องเตรียมพร้อมรับมือโควิด 19 ระลอกใหม่ XBB.1.16* “อาร์คตุรุส” อาการใหม่ ไม่มีไข้ ตาแดง ผื่นขึ้น น้ำมูกไหล ตรวจสอบพบเป็นข้อมูลเท็จไม่เป็นความจริง</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (กรุงเทพมหานคร linetoday thaiPBS)</p> <p>-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกเกณฑ์การรับวัคซีนโควิด-19 ในปี 2024 โดยผู้ที่ต้องรับวัคซีนยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงเดิม 608 รับประทาน 1 เข็ม และกลุ่มที่ผู้ภูมิคุ้มกันต่ำ ต้องได้รับยาภูมิคุ้มกัน เช่น คนปลูกถ่ายอวัยวะหรือฟอกไต ต้องได้รับวัคซีน 2 เข็ม ทุก 6 เดือน คนทั่วไปไม่จำเป็นต้องรับวัคซีน แต่หากกังวลก็สามารถฉีดได้ เพราะเป็นเรื่องของความสมัครใจและเสียค่าบริการเอง ทั้งนี้จากการสำรวจกลุ่มเสี่ยงที่ต้องรับวัคซีนโควิด-19 พบว่ามี 15 ล้านคน จากการติดตามจำนวนวัคซีนโควิดพบว่ามีคงเหลืออยู่ที่ 600,000 โดส ส่วนการสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 เพิ่มหรือไม่ ต้องรอกรมควบคุมโรคพิจารณา เบื้องต้นจากการสำรวจความต้องการวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงพบว่า มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น สำหรับการผลิตวัคซีนทั่วโลกขณะนี้เหลือเพียงวัคซีนชนิด m-RNA ของไฟเซอร์เท่านั้นที่ยังผลิตอยู่ ส่วนสถานการณ์โรคระบบทางเดินหายใจ คาดการณ์ว่า ภายใน 3-4 อาทิตย์ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะค่อยๆ สูงขึ้น แขนงหน้าการป่วยใช้หนัก และผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ก็เป็นวัยทำงาน</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ sondhitalk)</p> <p>-ผู้เชี่ยวชาญของจีนประเมินว่า เชื้อโอมิครอน JN.1 จะทำให้จีนมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ แต่ไม่น่าจะทำให้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในประเทศขณะนี้แย่ไปอีก ปัจจุบันโอมิครอน XBB ยังเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในจีน และคาดการณ์ว่า การติดเชื้อระลอกใหม่ ซึ่ง JN.1 อาจมีส่วนด้วยนั้น จะคงอยู่ต่อไปจนถึงปลายเดือนม.ค. 2567 โดยอัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยรุนแรงน่าจะเพิ่มขึ้นด้วย</p> <p>JN.1 หรืออีกชื่อว่า BA.2.86.1.1 เป็นเชื้อกลายพันธุ์ล่าสุดของโอมิครอน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยของโควิด-19 และกำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกาและยุโรปขณะนี้ โดยจากผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่น ระบุว่า JN.1 มีความสามารถแข็งแกร่งในการหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ย่อยอื่น ๆ และอาจครองพื้นที่การระบาดทั่วโลกในอนาคต แต่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ ยังไม่พบหลักฐานว่า มันจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับระบบสาธารณสุข</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, thebangkokinsight , pptvhd36,linetoday, thaiPBS)</p> <p>-องค์การอนามัยโลก ระบุวัคซีนโควิด-19 เจนเนอเรชันล่าสุด “XBB.1.5 โมโนวาเลนต์” สามารถกระตุ้นแอนติบอดีในระดับสูงและต่อสายพันธุ์โควิดที่หลากหลาย</p>	
<p>จัดประชุมร่วมหน่วยงานควบคุมคุณภาพวัคซีน</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (thailandplus thecoverage)</p> <p>-นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สถาบันชีววัตถุ ได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลก เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม The 5th General Meeting of WHO Network of National Control Laboratories for Biologicals ให้กับห้องปฏิบัติการเครือข่ายภาครัฐด้านการควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุ (Network of National Control Laboratories for Biologicals) จำนวนกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม เรดิสัน สวีท สุขุมวิท กรุงเทพฯ</p>	
<p>คลินิกมลพิษออนไลน์</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, thaiPBS, pptvhd36, mcot ,linetoday)</p> <p>-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยจากสถานการณ์มลพิษทางอากาศที่ปริมาณฝุ่น PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้น กรมการแพทย์ โดย รพ.นพรัตนราชธานี จึงจัดตั้งคลินิกมลพิษเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ รวมทั้งจัดตั้งคลินิกมลพิษออนไลน์ www.pollutionclinic.com เพื่อให้สามารถประเมินอาการที่เกิดขึ้นกับตัวเอง และสร้างความรอบรู้สุขภาพด้านฝุ่น หากพบมีความรุนแรงสามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์หรือส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในคลินิกมลพิษใกล้บ้าน</p>	
<p>เตือนสุดตมลูกโป่งก๊าซหัวเราะอันตรายถึงชีวิต</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน ไทยโพสต์ กรมประชาสัมพันธ์ linetoday thaiPBS hfocus thailandplus thaitabloid)</p> <p>-ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการอย. เผย กรณีพบการจำหน่ายก๊าซหัวเราะบรรจุในลูกโป่งที่ จ.ชลบุรี ประสาน สสจ.ชลบุรี และหน่วยงานในพื้นที่เข้าตรวจสอบพบมีการจำหน่ายจริง จึงทำการตรวจยึดของกลาง แจ้งความดำเนินคดีผู้จำหน่ายแล้ว เตือนประชาชนอย่านำไปใช้ในทางที่ผิด หากสูดดมในปริมาณมากอาจทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนอันตรายถึงเสียชีวิต</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ออย.เดือน 8 เครื่องสำอางอันตราย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน ฐานเศรษฐกิจ สยามนิวิส์ thaitabloid linetoday thai;andplus thebangkokinsight ch7)</p> <p>-ออย. ได้ตรวจสอบและสั่งซื้อตัวอย่างเครื่องสำอางจากร้านค้าออนไลน์ บัญชีติ๊กต็อกชื่อ “nuttee079” (ลำดับที่ 1-2) บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ “ครีม Dr.วุฒิสักดิ์ ของแท้ 100%” (ลำดับที่ 3-5), “ครีมมะขามป้อมน้ำมันมะพร้าวแพรวา เพจหลัก” (ลำดับที่ 6), “SC หน้าใส ทานาคาน้ำนมข้าว Thailand” (ลำดับที่ 7) และ “Wannapa Pukosee” (ลำดับที่ 8) โดยได้ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างเครื่องสำอาง 8 รายการ ผลตรวจพบปรอท สเตียรอยด์ สารไฮโดรควิโนน สารที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง อาจทำให้เกิดอาการแพ้ หน้าพัง เป็นฝ้าถาวร เสี่ยงมะเร็ง</p>	
<p>งานมหกรรม Play Day ครั้งที่ 5</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (mahachon)</p> <p>-นางจิตรา หมีทอง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน“มหกรรม Play Day เล่าไป เล่นไป” ครั้งที่ 5 โดยกรมอนามัย พร้อมขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก เพื่อสื่อสารสร้างกระแสความร่วมมือขับเคลื่อนการส่งเสริม การเล่นของเด็กจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ระดับครอบครัวและมอบล็อดเชิดชูเกียรติแก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ยกระดับเป็นพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกระดับครอบครัว</p>	
<p>หลักสร้างเสริมสุขอนามัย 3 ข้อ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>-นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในหลายพื้นที่ ของประเทศไทย ส่งผลให้โรคติดเชื้อไวรัสต่างๆ ทั้งโรคไข้หวัดใหญ่ โรคเชื้อ Rhinovirus/ Enterovirus และโรคโควิด 19 ระบาดมากขึ้น ต้องยึดหลักสร้างเสริมสุขลักษณะและสภาพแวดล้อมที่ดี 3 ข้อ คือ 1) ดูแล หมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม รวมทั้งห้องน้ำ อย่างสม่ำเสมอด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ 2) จัดให้มีจุดให้บริการล้างมือพร้อมมีอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สบู่ หรือเจล แอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และ 3) พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน หมั่นดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลที่ดี หากป่วยควรหยุดปฏิบัติงาน พนักงานที่สัมผัสอาหารให้สวมหน้ากากขณะให้บริการ</p>	
<p>ไวรัสซิการะบาดหัวหิน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ สยามรัฐ บ้านเมือง sondhitalk siamfocustime linetoday newtv)</p> <p>-เทศบาลหัวหินเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อ "ไวรัสซิกา" หลังพบว่ามีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินติดเชื้อแล้ว 10 ราย เนื่องจากถูกยุงลายกัด มีอาการเป็นไข้ ปวดหัว ปวดตามร่างกาย ขณะนี้ทางแพทย์ของ โรงพยาบาลได้ดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด สำหรับแนวทางป้องกันโรคดังกล่าวนี้ขอให้ทางสาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขเทศบาล และ อสม. ชุมชน ได้ออกประกาศแจ้งเตือน ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตชุมชน หมั่นบ้านกำจัดลูกน้ำยุงที่วางไข่ในภาชนะต่างๆ รวมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่ออกพ่นควัน ฉีดยาในจุดต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกัน จากนั้นจะมีการตรวจสอบและประเมินผลผู้ป่วยต่อไป</p>	
<p>สถานชิวาภิบาล</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(มติชน)</p> <p>-เสนอบทความ ชิวาภิบาล ทางออกของสังคมไทย โดยเฉลิมพล พลมุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการกล่าวถึงหลักการ วิธีการ หลักที่นำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งชาติ พ.ศ.2560 ก็คือ "สถานชิวาภิบาล" ยกระดับ 30 บาทพลัส เป็นหนึ่งใน Quick Win ให้มีการเปิด "สถานชิวาภิบาล" จัดตั้งจังหวัดละ 1 แห่ง ดูแลคนทุกเพศวัย อายุ สถานภาพ เชื้อชาติ สัญชาติ อาชีพ พระภิกษุสามเณรอาพาธ (กุฎิชิวาภิบาล) รวมถึงนักบวชในศาสนาอื่นๆ มีห้องหรือบริเวณที่ผู้ป่วยสามารถอยู่กับญาติครอบครัวได้อย่างสงบก่อนเสียชีวิต การบริหารจัดการให้ "สถานชิวาภิบาล" ก่อเกิดอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่ผลแห่งการทำหน้าที่เพื่อผู้ป่วย ญาติพี่น้องครอบครัว องค์กรสถาบันหน่วยงานราชการ ที่ต้องรับนโยบาย รวมถึงวัดในศาสนาพุทธที่เจ้าอาวาส มีกำลังทั้งทรัพยากรบุคคล สถานที่ เงินของวัดหรือมูลนิธิฯ ที่จะสนับสนุนให้ระบบงานดังกล่าวดำเนินไปได้อย่างราบรื่น</p>	
<p>สปสช.เยี่ยม รพ.ภูเรือ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน linetoday)</p> <p>-ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. คณะลงพื้นที่เยี่ยมติดตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในพื้นที่อ.ภูเรือ จ.เลย โดยมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในโครงการ ฯ ใช้สิทธิบัตรทอง ได้แก่ นางเฉย วันทองสุข อายุ 86 ปี ประวัติการเจ็บป่วย ความดันโลหิตสูง หอบหืด หัวใจ ติดบ้านติด ประมาณ 1 ปี สถานที่และสภาพแวดล้อม เป็นระเบียบ มีญาติคอยช่วยเหลือ</p>	
<p>ตร.-สธ. วางแนวทางร่วมระงับเหตุ จากคนคลุ้มคลั่ง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตอย่างไร้รอยต่อ โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เรืออากาศเอกอัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. และนพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้แทนจากกรมสุขภาพจิต เข้าร่วมพิธีลงนาม เพื่อบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนเพื่อระงับเหตุซึ่งเกิดจากคนคลุ้มคลั่ง หรือบุคคลที่มีภาวะผิดปกติทางจิต และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วย และครอบครัวในการดูแลรักษาที่เหมาะสม เข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน และสามารถรักษาอาการป่วยได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน</p>	
<p>ขยายเวลาเปิดฝั้บ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันที่ 15 ธ.ค. ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนด วันเวลาเปิด-ปิดของสถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสาระสำคัญเป็นการขยายเวลาให้สถานบริการใน 5 จังหวัด/พื้นที่ ประกอบด้วย สถานบริการในท้องที่ กรุงเทพมหานคร, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงสถานบริการที่ตั้งอยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทั่วประเทศ ให้เปิดบริการได้ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นได้ เริ่มมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป นอกจากนี้ เฉพาะในคืนสงกรานต์ปีเก่า วันที่ 31 ธ.ค. ตามกฎกระทรวงฉบับนี้ จะขยายเวลาให้สถานบริการในทุกท้องที่ทั่วประเทศสามารถเปิดบริการไปจนถึงเวลา 06.00 น. ของ วันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันปีใหม่ วันที่ 1 ม.ค. ได้ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศให้ประชาชนได้เฉลิมฉลองในวันขึ้นปีใหม่</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ โอเอ็นเอ็น)</p> <p>-ผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่ไปสำรวจ 3 จุดสถานที่ท่องเที่ยว ฝั้บและสถานบันเทิง ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายรัฐบาลที่ได้มีการเปิดพื้นที่นำร่องขยายเวลาเปิดฝั้บหรือสถานบันเทิง ถึงที่ 4 เริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 วันแรก ผ่านไปได้ด้วยดี ระบบความปลอดภัยเข้มงวด เจ้าหน้าที่คุ้มเข้ม</p>	
<p>กระโดดตึก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน เดลินิวส์ สยามรัฐ)</p> <p>-นศพ.ปี 6 โดดตาดฟ้าชั้น 9 ตึกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุรินทร์ อากาศสาหัส สาเหตุจากความเครียด ทั้งจดหมายขอโทษคุณพ่อ คุณแม่ ข้อมูลว่า นักศึกษารายดังกล่าว เป็นลูกชายของผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ และยังเป็นความหวังของครอบครัวอีกด้วย โดยทีมแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ก็ได้ให้การช่วยเหลือรักษาอย่างเต็มที่</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน ผู้จัดการ)</p> <p>-รับแจ้งมีเหตุคนกระโดดจากตึก 19 ชั้น โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี พบศพนายมนตรี (นามสมมติ) อายุ 68 ปี เป็นผู้ป่วยนอก มีสิทธิ์การรักษาของโรงพยาบาล ซึ่งวันนี้ไม่ได้มีนัดการตรวจรักษา เบื้องต้น คาดว่าผู้ตายน่าจะเกิดจากอาการเครียด</p>	
<p>โรคฝีดาษลิง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <p>-องค์การอนามัยโลกยังคงจับตาอย่างใกล้ชิด การระบาดของเชื้อไวรัสฝีดาษลิงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และเตือนว่า เชื้อโรคอาจแพร่ออกไปในต่างประเทศ ขณะที่สถิติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอ็มพ็อกซ์ ระหว่างเดือนม.ค. 2565 จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2566 ยืนยันผู้ป่วยสะสม 91,788 คน และเสียชีวิตแล้ว 167 ราย พบการแพร่ระบาดใน 116 ประเทศและดินแดน โดยการยืนยันการติดต่อของเชื้อไวรัสฝีดาษลิงในมนุษย์ เกิดขึ้นครั้งแรกที่ทีอาร์ซี เมื่อปี 2513.</p>	